



สัปดาห์ที่ 1 เดลินิวส์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

'ตามรอยพระราชามหาราช' 'พ่อแผ่นดิน'

66

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเข้าสู่ปีที่ 60 ของวันบรมราชาภิเษก 5 พ.ค. 2553" ...นี่เป็นวัตถุประสงค์อันสำคัญยิ่ง เป็นวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่ง ในการจัดทำ โครงการสารคดี "ตามรอยพระราชามหาราช" ซึ่งจะเผยแพร่สู่ประชาชนคนไทยเร็ว ๆ นี้

"ตามรอยพระราชามหาราช" คุณค่าจะสูงยิ่งเกินกว่าสารคดี

ด้วย "พระมหากษัตริย์คุณล้นพ้น" ต่อเหล่าปวงไทย

ทั้งนี้ โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ "ตามรอยพระราชามหาราช"

โครงการนี้ ทางกองทัพบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ ปตท., ธนาคารธนชาติ, ดีแทค ร่วมกันจัดทำขึ้น โดย พล.ต.ถนอม อารีราชกุล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เผยว่า... เนื้อหาของรายการสารคดีชุดนี้จะชี้ให้ประชาชนคนไทยได้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินการตามรอยพระราชดำริ โดยการนำหลักทฤษฎี "เศรษฐกิจพอเพียง" ไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน

"ที่สำคัญยิ่งคือ สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชวิริยอุตสาหะของพระองค์ท่าน ที่มีทรงย่อท้อ ทรงบุกบั่นไปในทุกพื้นที่ เพื่อพสกนิกรชาวไทย"

ด้าน สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ทีวีบูรพา ก็เผยว่า... เนื้อหาและรูปแบบรายการสารคดีสำคัญชุดนี้ จะมีทั้งหมด 12

ตอน ประกอบด้วย... เย็นศิระ ณ ดอยสูง ตอน 1 และ 2, เปลี่ยนฟ้าสีหม่นบนดอย, น้ำพระทัยชุ่มดินอินีสาน, ห้วยทรายไม่ต้องกลายเป็นทะเลทราย, แผลมผักเบี้ย ต้นแบบการเยียวยา ป่า น้ำ ดิน, แก้มลิง, ปฐมโครงการพระราชทาน, จากฝายแม่...สู่ชุมชนเขื่อน, ฝนหลวง : น้ำพระทัยจากฟ้าผ่า, พลิกฟื้นผืนดิน...เกษตรทฤษฎีใหม่, ราษฎร...ก็ต่อ พระราชาแห่งข้าบาท

ทั้งหมดนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านตัวบุคคลที่เข้าร่วมเหตุการณ์สำคัญ ในครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับเหล่าพสกนิกร โดยเป็นการนำเสนอย้อนจากอดีตจวบจนปัจจุบัน ที่พระองค์ท่านได้ทรงนำพาความเจริญรุ่งเรืองสู่ปวงชนชาวไทยในทุกพื้นที่

"จะเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าหากคนไทยได้รับชมก็จะอึ้งอมใจ ไม่แพ้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ รวมทั้งเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย จากพระเมตตาของในหลวง"

รายการสารคดี "ตามรอยพระราชามหาราช" จะออกอากาศ "ทุกวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน" ตลอดปี 2553 นี้ ทาง ททบ.5 เวลา 23.15-00.10 น. โดยตอนแรกคือ เย็นศิระ ณ ดอยสูง ตอน 1 กับการตามรอยการเสด็จสู่บนดอยสูงเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2512 ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 2553

"...60 ปีมาแล้ว ที่ รอยพระบาทของพระราชามหาราชได้ประทับไว้บนแผ่นดินไทยทุกหนแห่ง ไม่เว้นแม้ดินแดนทุรกันดารอันห่างไกลที่ไม่เคยมีใครย่างกรายไปถึง ภาพของ พระราชาผู้เป็นมหาราชของ

ปวงชนชาวไทย ผู้ได้ละทิ้งซึ่งความสุขสบายเพื่ออุทิศพระวรกาย อุทิศพระชนมายุ และอุทิศพระราชหฤทัยของพระองค์ ทุ่มเทลงเพื่อปิดเป่าความทุกข์ และบำรุงความสุขของพสกนิกรทั้งแผ่นดิน เป็นภาพที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยไม่รู้ลืม ไม่ใช่แค่เพียงคนไทยเท่านั้นที่พระมหากษัตริย์คุณขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พลิกฟื้นจนลุกขึ้นยืนหยัดอยู่บนลำแข้งของตัวเอง แต่ยังแผ่ปกไปถึงกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

40 ปีมาแล้ว ที่พระราชกรณียกิจอันเหนื่อยยากของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนขุนเขาที่เคยปกคลุมไปด้วยไร่ฝิ่น นับหมื่นไร่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตฝิ่นได้ถึงปีละ 200 ตัน ให้กลายเป็นที่ทำกินของกลุ่มชาวเขาหลายชนเผ่า ต้นน้ำลำธารและป่าเขาที่เคยถูกโค่นเผาทำลายจากการทำไร่เลื่อนลอย ได้ถูกแทนที่ด้วยพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว ภายใต้การดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์ ที่มีชื่อว่า โครงการหลวง

พระองค์ทรงใช้พระวิริยอุตสาหะตรากตรำพระวรกายมากกว่า 4 ทศวรรษ จนกระทั่งสามารถพลิกฟื้นชีวิตชาวเขานับแสนคนให้สามารถลงหลักปักฐานด้วยอาชีพที่ยั่งยืน ผืนป่าต้นน้ำถูกฟื้นฟู บูรณะ เส้นทางค้ายาเสพติดถูกตัดวงจร และชนกลุ่มน้อยที่เคยสิ้นคลอนอธิปไตยของชาติกลับกลายเป็นกลุ่มคนที่เรียกแผ่นดินไทยว่า "แผ่นดินพ่อ...." ...นี่เป็นภาพกว้าง ๆ โดยย่อที่คนไทยจะได้สัมผัสในสารคดี "ตามรอยพระราช" ตอนแรก ซึ่ง ณ ที่นี้-ด้วยตัวอักษร คงไม่อาจฉายภาพโดยละเอียดทั้งหมด

อย่างไรก็ดี กับความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนในการจัดทำสารคดีชุดนี้ น่าจะสะท้อนภาพได้ในระดับหนึ่ง อย่างเช่นความรู้สึกของ สุทธิพงษ์ แห่งทีวี่บูรพา ที่บอกว่า... "ได้สืบสานตามรอยเท้าของพ่อแห่งแผ่นดินนับเป็นความภาคภูมิใจที่หาที่สุดไม่ได้" และความรู้สึกของ พล.ต.กฤษฎา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ที่บอกไว้ว่า... "จะทำให้คนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมสานต่อพระราชปณิธาน...

เพื่อร่วมใจกันสานต่อพระราชปณิธานให้สำเร็จลุล่วง
อันจะนำมาซึ่งความสุขของปวงชนชาวไทยทุกคน".